

Số:94/NQ-HĐND

Hà Tu, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân phường khoá X
(Nhiệm kỳ 2021-2026)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ TU
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét báo cáo số 75/BC-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường Báo cáo thẩm tra kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân phường và ý kiến thảo luận, thống nhất của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng nhân dân phường Hà Tu tán thành với báo cáo số 317/BC-UBND, ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân phường về kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về kết quả đạt được

Ủy ban nhân dân phường đã quan tâm chỉ đạo các bộ phận liên quan, các cán bộ công chức thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đã giải quyết đối với từng nội dung kiến nghị của cử tri. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố xem xét đề nghị giải quyết và thông tin đến cử tri được biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã cơ bản được quan tâm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại có 19 ý kiến đã được giải quyết xong, còn 15 ý kiến không thuộc thẩm quyền, UBND phường đã chủ trì, phối hợp, báo cáo, đề xuất với cơ quan, đơn vị và cấp có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. UBND phường tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc để giải quyết.

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND phường quan tâm giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện theo đúng quy định Luật tổ chức Chính quyền địa phương và Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân,



giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn phường.

2. Tồn tại, hạn chế trong giải quyết kiến nghị của cử tri

Mặc dù đã được Ủy ban nhân dân thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên, vẫn còn 15 ý kiến, do có nội dung vượt thẩm quyền của phường. UBND phường đã chủ trì, phối hợp, báo cáo, đề xuất với cơ quan, đơn vị và cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Việc thông tin kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân còn chậm.

3. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Hội đồng nhân dân phường đề nghị:

a) Đề nghị Ủy ban nhân dân phường quan tâm chỉ đạo, phối hợp giải quyết các kiến nghị còn chưa dứt điểm, báo cáo kết quả giải quyết để thông tin, trả lời cử tri và Nhân dân. Trong đó cần có giải pháp, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những kiến nghị tồn đọng, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Thường trực, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc chậm giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết chưa hết trách nhiệm.

Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn trong giải quyết kiến nghị cử tri được chặt chẽ, hiệu quả hơn; quan tâm hơn nữa trong việc nắm bắt, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn theo phân công của Ủy ban nhân dân phường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc (nếu có).

b) Thường trực Hội đồng nhân dân phường tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp của Hội đồng nhân dân phường, hạn chế việc tồn đọng các kiến nghị cử tri.

c) Các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân phường tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát và thường xuyên nắm bắt, giám sát kết quả thực hiện, thông tin đến cử tri, Nhân dân; đồng thời tích cực nghiên cứu nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường để tuyên truyền, vận động, giải thích và trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Thông tin tới cử tri và Nhân dân về kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri. Thường xuyên nắm bắt, giám sát kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân phường; đồng thời, kiến nghị với cơ quan chức năng về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, góp phần giải quyết có kết quả kiến nghị cử tri. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri khi tổng hợp nội dung kiến nghị cần rà soát, phân tích, phân loại và thống nhất với các cơ quan những nội dung chính đáng của cử tri theo đúng thẩm quyền giải quyết.

d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường: Đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân phường trong hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị theo hướng đổi mới, đúng quy định, tiếp thu chính xác các kiến nghị chính đáng của Nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, nhất là các nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, công tác quy hoạch, trật tự đô thị...; phát huy vai trò giám sát phản biện của các thành viên trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tăng cường thông tin kết quả giải quyết đến cử tri và phản ánh với các cơ quan chức năng các vướng mắc trong công tác này.

Điều 2: Hội đồng nhân dân phường giao:

1. Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân phường.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường có trách nhiệm giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân phường khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/12/2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND thành phố;
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND, các Ban HĐND phường;
- UBND Phường;
- UBMTTQ, các tổ chức chính trị-XH Phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Các khu phố;
- Lưu: VP..




Nguyễn Thanh Tuấn





TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND PHƯỜNG HÀ TU KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 ĐANG GIẢI QUYẾT

(Kèm theo Nghị quyết 94/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của Hội đồng nhân dân phường Hà Tu)

I	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Nội dung giải quyết của UBND phường	Đánh giá
I	Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 tại các khu phố			
1	Cử tri Trần Khắc Danh - Tổ 6 khu 1	Đề nghị phường và thành phố triển khai nạo vét lòng hồ Khe Cá để thực sự là hồ sinh thái. (hiện nay cỏ mọc quá nhiều).	Việc nạo vét hồ Khe Cá, UBND phường đã báo cáo UBND Thành phố; Ban dịch vụ công ích TP đã lập hồ sơ và trình Sở xây dựng thẩm định. Trước mắt, UBND phường Hà Tu xây dựng kế hoạch huy động nhân dân dọn dẹp cây cỏ, tạm thời khơi dòng chảy để đảm bảo thoát nước.	Đang tiếp tục theo dõi phối hợp giải quyết
2	Cử tri Nguyễn Văn Minh – Tổ 7 khu 2	Đề nghị UBND phường hỗ trợ xây tường kè tại bờ suối tổ 7 khu 2. Hiện nay hai bên suối không có bờ kè chắn gây nguy hiểm cho ND.	UBND phường đã làm việc với khu phố, tổ dân và ông Nguyễn Văn Minh; tại buổi làm việc ông Minh đã đính chính lại kiến nghị là đề nghị làm lan can sắt bờ kè suối tại tổ 7 khu 2. Về việc này, UBND phường đã làm việc với Phòng Kinh tế Thành phố thống nhất đề nghị UBND Thành phố đầu tư lắp đặt hệ thống lan can tuyến suối Xọc Lò trong đó có đoạn tổ 7 khu 2. UBND Thành phố đã có Văn bản số 4771/UBND-KT ngày 26/6/2023 và Văn bản số 9561/UBND ngày 28/11/2023 giao Phòng Kinh tế phối hợp Ban quản lý đầu tư xây dựng TP giải quyết.	Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đơn đốc
3	Cử tri Lương Văn Dũng – Tổ 9 khu 2:	- Nội dung 2: Đề nghị UBND phường làm biển ngõ, số nhà cho nhân dân.	- Nội dung 2: UBND phường đã khảo sát, lập hồ sơ, phương án trình HĐND phường phê duyệt và triển khai lắp đặt tên đối với các tuyến ngõ trên địa bàn. Hiện nay, phường đã triển khai lắp đặt biển tên ngõ trên địa bàn với tổng số 68 tuyến ngõ đã được gắn biển tên.	Đang tiếp tục rà soát, hướng dẫn đồng bộ biển số nhà
4	Cử tri Đinh Văn Nghiêm - Tổ 9 khu 3	Đề nghị lắp biển cảnh báo giao thông đoạn chân dốc tổ 8, 9 đi xuống, hiện nay lưu lượng xe nhiều, đi tốc độ cao gây mất an toàn trong giao thông.	UBND phường, Công an phường cùng Khu phố 3 kiểm tra thực tế tại hiện trường, thống nhất khu phố tổ chức họp nhân dân, có biên bản cụ thể gửi UBND phường làm cơ sở đề xuất báo cáo phòng QLĐT Thành phố tham mưu UBND Thành phố xem xét.	Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đơn đốc

I	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Nội dung giải quyết của UBND phường	Đánh giá
5	 <p>Ông Nguyễn Văn Tường - Tổ 6 khu 4</p>	<p>Đề nghị phường làm hệ thống công thoát nước dọc đường tàu cũ, đoạn từ tổ 6, tổ 7 khu 4 xuống tổ 4, tổ 8 khu 4. Hiện tại chưa có hệ thống thoát nước, khi trời mưa nước tự do chảy tràn trên mặt đường, không thoát được nước gây ngập lụt.</p>	<p>Khu vực trên liên quan đến việc tháo dỡ đường sắt của Công ty tuyển than Hòn Gai-Vinacomin, UBND Tỉnh đã có Văn bản số 9238/UBND-XD4 ngày 07/12/2018 dừng hoạt động của nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng tại phường Hồng Hà và Văn bản số 4303/UBND-XD4 ngày 24/6/2014 giao Công ty tuyển than Hòn Gai tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt thiết bị, tài sản của nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng (trong đó có tuyến đường ray chờ than nêu trên). UBND Tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1 tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 13/3/2023, căn cứ quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND Thành phố đang tổ chức lập Quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai dự án đầu tư trong đó có tháo dỡ đường tàu tuyển than để thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt. Ngoài ra, tuyến đường ray nêu trên liên quan đến việc xử lý tài sản công và liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, vì vậy UBND Thành phố đã tích cực phối hợp cùng các Sở, Ngành nghiên cứu tham mưu UBND Tỉnh giải quyết đảm bảo quy định. Ngày 23/02/2023, UBND Thành phố đã có Văn bản số 526/UBND-VP báo cáo UBND Tỉnh, trong đó đề nghị UBND Tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu, thành lập Hội đồng thẩm định giá trị tài sản Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, làm căn cứ để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý tài sản công và để thành phố Hạ Long phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo quy định của pháp luật, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Khi đó sẽ nghiên cứu báo cáo đề xuất để xây dựng hệ thống thoát nước tại khu vực trên.</p>	<p>Đang giải quyết</p>
6	<p>Cử tri Nguyễn Công Hùng - Tổ 9A khu 5</p>	<p>Đường rãnh thoát nước dọc đường tàu bám theo đường bao biển bị đất cát lấp với khối lượng hàng chục mét khối, nhân dân không thể dọn được. Đề nghị UBND phường có phương án triển khai làm cống thoát nước dọc đường tàu.</p>	<p>UBND phường đã báo cáo UBND thành phố tại Văn bản số 133/UBND ngày 07/3/2023 của UBND phường Hà Tu V/v đề xuất xây dựng tuyến cống thoát nước, cải tạo môi trường dọc theo tuyến đường tàu tuyển than (Đoạn từ đường Bao biển đến tổ Quản lý điện Hà Tu). UBND Thành phố đã trình HĐND thành phố tại tờ trình số 44/Tr- UBND ngày 07/3/2023 của UBND thành phố; HĐND Thành phố đã có Văn bản số 29/HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND thành phố Hạ Long “V/v cho ý kiến bổ sung 03 công trình vào danh mục đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thực hiện theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy các phường đăng ký thực hiện năm 2023”; Ngày 09/3/2023 UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 công trình: Xây dựng tuyến cống thoát nước, cải tạo môi trường dọc theo tuyến đường tàu tuyển than (Đoạn từ đường bao biển đến tổ quản lý điện Hà Tu), phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. Hiện UBND phường đang chờ phân bổ vốn từ ngân sách Thành phố để đầu tư xây dựng tuyến cống nêu trên.</p>	<p>Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đôn đốc</p>

I	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Nội dung giải quyết của UBND phường	Đánh giá
7	 Cử tri Trần Xuân Trường - Tổ 12 khu 5	Đường dây điện, dây mạng đi qua khu dân cư tại ngõ 48 tạo thành các búi dây to, lộn xộn gây mất an toàn trong khu dân cư, đề nghị phường và các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết để tránh xảy ra cháy nổ.	UBND phường đã đề nghị Điện lực Hạ Long phối hợp với các đơn vị viễn thông xử lý bó gọn dây cáp để đảm bảo an toàn tại các tuyến đường trong khu dân cư trên địa bàn phường (tại Công văn số 925/UBND ngày 25/11/2023 của UBND phường).	Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đơn đốc
8	Cử tri Hoàng Hải Yên - Tổ 10 khu 5	Khu nghĩa trang gốc Khế sau tổ 10 không có rãnh thoát nước, mỗi trận mưa to, nước tràn xuống nhà dân dễ gây sạt lở ảnh hưởng tới các hộ dân, đề nghị có biện pháp giải quyết.	UBND phường đã mời Khu phố, tổ dân, cùng các hộ dân có liên quan tiến hành giải quyết nội dung kiến nghị, thống nhất phương án xử lý. Trước mắt, UBND phường đã hướng dẫn các hộ dân đã tự khắc phục với các giải pháp như: gia cố cải tạo kè, che chắn công trình, dọn vệ sinh, chỉnh nắn lại dòng chảy...) để tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng nước chảy tràn từ trên đồi xuống khi trời mưa to.	Đang giải quyết
9	Cử tri Nguyễn Văn Phụng - Tổ 3 khu 5 và Cử tri Nguyễn Công Hùng - Tổ 9A khu 5 có cùng ý kiến	Đề nghị phường nghiên cứu xây dựng 01 bảng tin để làm nơi cho nhân dân dán các nội dung thông tin cần thông báo, tránh việc dán quảng cáo rao vặt lên các tủ điện mà các cháu ĐVTN đã vẽ rất đẹp.	UBND phường đã có phương án xây dựng 01 bảng tin tại khu vực đầu tuyến đường Minh Hà (tổ 6 khu 2). UBND phường đã báo cáo, đề xuất UBND Thành phố (tại Công văn số 782/UBND ngày 16/10/2023) và giao Đoàn thanh niên phường đảm nhiệm thực hiện công trình.	Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đơn đốc
10	Ông Nguyễn Đình Quảng - Tổ 10 khu 6	Khu vực nhân dân tổ 10 khu 6 sinh sống là địa hình bán sơn địa, trước đây mỗi khi triều cường dâng cao, nhân dân phải đắp đê ngăn mặn, nhưng từ khi có nhà sàng tuyến than Nam cầu trắng thì lại bị ngập úng vì hệ thống kênh thoát nước chậm, cống rãnh chưa được nạo vét thường xuyên. Đề nghị Thành phố, tỉnh quy hoạch kênh, rãnh thoát nước từ 5m đến 8m, có hệ thống đóng mở khi nước thủy triều lên, phòng chống ngập úng khi mưa lũ. Nhà chị Trúc Bản mỗi lần mưa lại bị ngập trên rãnh thoát nước, đề nghị có biện pháp giải quyết.	UBND phường đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch khu vực phản ánh theo ý kiến của cư tri; đã báo cáo UBND Thành phố tại Văn bản số 531/UBND ngày 05/8/2021; Văn bản 516/UBND ngày 24/8/2022 đơn đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Thành phố. Ngày 29/10/2023, UBND phường cùng khu phố, tổ dân kiểm tra hiện trường, thống nhất: Về trước mắt trong thời gian chờ thực hiện theo quy hoạch, đề nghị khu phố, tổ dân thường xuyên vận động nhân dân vệ sinh môi trường, chủ động khắc phục nạo vét khơi thông cống rãnh với các phong trào "Chủ nhật xanh" và thực hiện Chỉ thị 20 của Thành ủy tại khu dân cư.	Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đơn đốc

I	Cư tri	Nội dung kiến nghị	Nội dung giải quyết của UBND phường	Đánh giá
11	 <p>Cư tri Nguyễn Thị Trâm - Tổ 11 khu 6</p>	<p>Tại tổ 11 có 40 hộ dân đang thải nước sinh hoạt xuống ao Lâm Nghiệp (gọi là ao tù) và không có đường thoát nước. Đề nghị phường khảo sát và cho đào đường thoát nước từ ao tù tổ 11 đầu nối với cống thoát nước chính của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để tránh ngập úng trong tổ dân.</p>	<p>UBND phường đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch khu vực phản ánh theo ý kiến của cư tri; đã báo cáo UBND Thành phố tại Văn bản số 531/UBND ngày 05/8/2021; Văn bản 516/UBND ngày 24/8/2022 đôn đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Thành phố.</p> <p>Ngày 29/10/2023, UBND phường cùng khu phố, tổ dân kiểm tra hiện trường, thống nhất: Về trước mắt trong thời gian chờ thực hiện theo quy hoạch, đề nghị khu phố, tổ dân thường xuyên vận động nhân dân vệ sinh môi trường, chủ động khắc phục nạo vét khơi thông cống rãnh với các phong trào "Chủ nhật xanh" và thực hiện Chỉ thị 20 của Thành ủy tại khu dân cư.</p>	<p>Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đôn đốc</p>
12	<p>Cư tri Phạm Thị Thắm – Tổ 3 khu 7</p>	<p>Đề nghị chuyển cột điện nằm giữa đường đi của tổ 3 để đảm bảo an toàn cho nhân dân.</p>	<p>UBND phường đã đề nghị Điện lực Hạ Long phối hợp giải quyết (tại Công văn số 925/UBND ngày 25/11/2023 của UBND phường).</p>	<p>Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đôn đốc</p>
II Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp thứ 7				
1	<p>Ông Trương Anh Đức- Bí thư, Khu trưởng khu 6, đại biểu khu phố 6</p>	<p>Đề nghị xem xét và trả lời cụ thể việc có hay không việc tiếp tục thực hiện dự án san nền quy hoạch tại tổ 10 khu phố 6 Hà Tu.</p>	<p>UBND phường đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch khu vực phản ánh theo ý kiến của cư tri; đã báo cáo UBND Thành phố tại Văn bản số 531/UBND ngày 05/8/2021; Văn bản 516/UBND ngày 24/8/2022 đôn đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Thành phố.</p> <p>Ngày 29/10/2023, UBND phường cùng khu phố, tổ dân kiểm tra hiện trường, thống nhất: Về trước mắt trong thời gian chờ thực hiện theo quy hoạch, đề nghị khu phố, tổ dân thường xuyên vận động nhân dân vệ sinh môi trường, chủ động khắc phục nạo vét khơi thông cống rãnh với các phong trào "Chủ nhật xanh" và thực hiện Chỉ thị 20 của Thành ủy tại khu dân cư.</p>	<p>Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đôn đốc</p>
2	<p>Ông Hoàng Tiến Chuyển - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu 5, đại biểu khu phố 5</p>	<p>Đề nghị phường xem xét giải quyết kiến nghị của nhân dân về việc làm đường điện tại Tổ 8 khu 5.</p>	<p>UBND phường đã hướng dẫn khu phố, tổ dân phương án triển khai thực hiện xã hội hóa (nhân dân đóng góp kinh phí) để lắp đặt điện chiếu sáng trong khu dân cư (biên bản ngày 08/11/2023).</p>	<p>Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đôn đốc</p>
3	<p>Ông: Hà Văn Lan - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường- Đại biểu khu phố 7</p>	<p>Đề nghị xem xét, xây mới nhà văn hoá khu phố 7.</p>	<p>UBND phường đã triển khai thực hiện Kết luận số 1098-KL/TU ngày 27/10/2023 của BTV Thành ủy về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của BTV Thành ủy (Công văn số 901/UBND ngày 17/11/2023). Và đăng ký danh mục công trình đề nghị xây mới 03 nhà văn hóa khu phố trên địa bàn phường trong đó có Nhà văn hóa khu phố 7 (tại Công văn số 923/UBND, 924/UBND ngày 22/11/2023).</p>	<p>Đang giải quyết; tiếp tục phối hợp theo dõi đôn đốc</p>